

Thư gửi bố,

Sau khi xem xét kỹ tình hình hiện tại của mình, con đã quyết định đi du học.

Trong một xã hội đầy cạnh tranh như bây giờ, đây hẳn là kết quả của việc suy nghĩ thấu đáo xem bản thân con nên duy trì dòng dõi gia đình mình như thế nào.

Con thực sự nghĩ rằng bản thân cần trở nên giàu có, gia đình mình phải trở nên thịnh vượng, phải cùng phát triển với môi trường xung quanh.

Chia sẻ niềm vui như vậy là lời dạy mà tổ tiên đã để lại và con luôn luôn ghi nhớ trong tim mình.

Ban đầu, việc con học tiếng Anh và tiếng Trung là do đây là những ngôn ngữ có tầm ảnh hưởng trên thế giới.

Việc hợp tác với các nước khác là điều không thể thiếu đối với sự độc lập và ổn định trong tương lai của Nhật Bản, và con tin rằng Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng nhất đối với Nhật Bản.

Để học tiếng Anh và tiếng Trung, con đã tự mình làm việc, kiếm tiền, cố gắng hết sức đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt đến từ những người xung quanh, những người nhận được sự hỗ trợ kinh tế hơn hẳn, cả điều kiện kinh tế của con lẫn địa vị xã hội đều không có lợi.

Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, con nghĩ điều đó sẽ dẫn đến sự tiêu tan tài chính lẫn tương lai dòng họ mình.

Nếu không làm gì, không chỉ dẫn đến sự suy tàn của bản thân mà còn dẫn đến sự suy tàn của dòng họ.

Làm sao con có thể tạ lỗi với anh linh tổ tiên đã dày công vun đắp cho tương lai thịnh vượng và lưu truyền đến hiện tại?

Nếu tổ tiên nhìn lại tình trạng gia đình mình hiện tại, họ sẽ nghĩ gì? Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến lòng ngực con đau nhói.

Con cảm thấy thật có lỗi nếu chỉ nghĩ như vậy, vậy nên con nghĩ hành động là điều cần thiết.

Với suy nghĩ và ý tưởng như thế, con đã đi du học và chắc chắn sẽ không thua kém những người xung quanh. Hơn nữa, con muốn trưởng thành, trở thành một người có thể cống hiến cho xã hội.

Con cảm thấy có lỗi, cảm giác con đã làm điều gì đó thật tồi tệ khi con lớn tiếng với bố vào chiều hôm qua. Con muốn bố hiểu rằng chính vì con đang nghiêm túc nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình nên con mới to tiếng như vậy.

Trong tương lai, dân số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 100 triệu người, nền kinh tế sẽ tiếp tục phát triển.

Con vô cùng biết ơn Việt Nam, đất nước thân thiện hợp tác với Nhật Bản vì hòa bình và ổn định của Đông Á.

Việt Nam được kỳ vọng cao về sự phát triển và thịnh vượng trong tương lai.

Vì vậy, con nghĩ từ nay về sau việc học tiếng Việt rất quan trọng đối với bản thân mình.

Con hiểu sâu sắc về những gì mọi người xung quanh nghĩ về con, những người bảo con "hãy kiếm một công việc ổn định".

Cho dù vậy, vì con luôn tin vào vận mệnh thời đại và khả năng của bản thân, con sẽ theo con đường du học vì tương lai sau này.

Con tin rằng nhờ vậy con có thể tồn tại, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dòng họ với tràn đầy niềm hy vọng.

Con ý thức được trách nhiệm nặng nề khi chọn con đường du học và hiểu rằng đây là con đường rất dài.

Toàn tâm toàn ý cho chuyến du học này vì sự phồn vinh trong tương lai, con muốn coi trọng đạo nghĩa và cố gắng bắt kịp với sự thay đổi của thời đại.

Trên đây là nguyện vọng của con, xin bố hãy xem xét.